



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๘๖,๒๑๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รัฐศาสตร์กับอาเซียน



ในอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่คนไทยทุกคนต่างต้องเตรียมความพร้อม เติบโต และทำความเข้าใจอาเซียนเป็นอย่างดี เราอาจจะได้เห็นในโทรทัศน์ที่สื่อต่างๆ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนซึ่งคนไทยทุกคนรับรู้เป็นอย่างดี แต่จะมีคนไทยสักกี่คนที่จะให้ความสำคัญ และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในความคิดของผม การเรียนคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทำให้ผมได้รับความรู้ในการวิเคราะห์ ทั้งในด้านของการทำงาน และการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เข้ากับแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศนั้นต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

ในด้านการงานเราสามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการคนให้ถูกกับตำแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยดูจากองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ทั้งบุคลิกภาพ รวมถึงทักษะและความสามารถในการทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการบริหารบ้านเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน เพราะจะได้ง่ายทั้งการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นอีกด้วย ในด้านของนโยบายต่างๆ ที่ไทยและประเทศเพื่อนบ้านตกลงทำร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ



มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีทางด้านการศึกษา เด็กรัฐศาสตร์หลายคนต่างก็ฝันอยากเป็นนักการทูตเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้าน

ต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ซึ่งถือได้ว่าการเรียนรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ไม้อาจมองข้าม

ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาของนิสิตที่เรียนรัฐศาสตร์ ซึ่งเรื่องภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะในประชาคมอาเซียน เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่สำหรับประเทศไทย เรื่องนี้จึงเป็นข้อเสียเปรียบเป็นอย่างมาก สำหรับตัวผมเองมองว่าในเรื่องของภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ยังได้รับความสนใจน้อย แต่ในส่วนของสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะได้เปรียบมากกว่าสาขาอื่นๆ เพราะเป็นการเรียนเกี่ยวกับนโยบาย และองค์ระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสาขาอื่นๆ จะเน้นไปในส่วนของภายในประเทศมากกว่า ทำให้ไม่ค่อยได้เรียนภาษาอังกฤษเท่าไรนัก

ส่วนตัวของผมเองมีการเตรียมความพร้อมในด้านของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการเรียนพิเศษเพิ่มเติม และหมั่นฝึกฝนอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะคิดว่า "Just trying to improve everything เราควรพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน" ครับ

พีรณัฐ ธนาวิศิษฐกุล
คณะรัฐศาสตร์ มศว

